



**โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย สำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและ
ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 -2567**

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	ชื่อผลิตภัณฑ์	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย สำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 -2567
2	วงเงิน (Loan to value)	1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย วงเงินไม่เกิน 0.5 ล้านบาท 2. เพื่อปรับพื้นที่ปลูกอ้อย วงเงินไม่เกิน 0.5 ล้านบาท 3. เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร วงเงินไม่เกิน 37.05 ล้านบาท ได้แก่ 3.1 รถตัดอ้อย วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท 3.2 รถคืบอ้อย วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท 3.3 อุปกรณ์สวนควบ วงเงินไม่เกิน 9.05 ล้านบาท 3.4 รถแทรกเตอร์ วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท 3.5 รถบรรทุกและพ่วงบรรทุก วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท *ทั้งนี้เมื่อรวมทุกวัตถุประสงค์ต้องไม่เกิน 38.05 ล้านบาท
3	ระยะเวลาการผ่อนชำระ	1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย ไม่เกิน 6 ปี 2. เพื่อปรับพื้นที่ปลูกอ้อย ไม่เกิน 6 ปี 3. เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
4	ประเภทของการผ่อนชำระ	ผ่อนชำระรายปี (ตามระยะเวลาที่มีรายได้จากการผลิต)
5	หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก	การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
6	อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)	1. กรณีผู้กู้เป็นเกษตรกรรายคน คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระในส่วนที่เหลือ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ ร้อยละ 6.50 ต่อปี คิดจากผู้กู้ร้อยละ 2 รัฐบาลชดเชยร้อยละ 3 ธ.ก.ส. จึงรับภาระร้อยละ 1.50 ต่อปี) 2. กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร หรือสถาบันชาวไร่อ้อย หรือกลุ่มบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชน คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระในส่วนที่เหลือ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับ ร้อยละ 4.875 ต่อปี คิดจากผู้กู้ร้อยละ 2 รัฐบาลชดเชยร้อยละ 3 ธ.ก.ส. จึงรับภาระร้อยละ 0.875 ต่อปี) 3. กรณีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ประเภท รถบรรทุก พ่วงบรรทุก และรถแทรกเตอร์ให้เรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปีรัฐบาลไม่ต้องชดเชยดอกเบี้ยในส่วนนี้
7	อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ	ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
8	ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้	ตามประกาศค่าบริการต่าง ๆ ของธนาคาร
9	เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตาม	ไม่มี
10	ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าจำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้	แนะนำเชิญชวน (ไม่บังคับ)
11	ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ถึงกำหนดได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากต้นเงินกู้ส่วนที่มีได้ชำระตามกำหนดในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี



12	การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระหนี้หรือเสียค่าธรรมเนียม
13	การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	ธนาคารจะออกไปเสร็จรับเงินรับรองการชำระหนี้ เมื่อลูกค้าชำระหนี้ที่สาขา หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
14	การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตามประกาศของธนาคาร
15	ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555

ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย สำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 -2567

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา	<p>1. กรณีผู้กู้เป็นเกษตรกรรายคน คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระในส่วนที่เหลือ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ ร้อยละ 6.50 ต่อปี คิดจากผู้กู้อยู่ที่ร้อยละ 2 รัฐบาลชดเชยร้อยละ 3 ธ.ก.ส. จึงรับภาระร้อยละ 1.50 ต่อปี)</p> <p>2. กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร หรือสถาบันชาวไร่อ้อย หรือกลุ่มบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระในส่วนที่เหลือ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับ ร้อยละ 4.875 ต่อปี คิดจากผู้กู้อยู่ที่ร้อยละ 2 รัฐบาลชดเชยร้อยละ 3 ธ.ก.ส. จึงรับภาระร้อยละ 0.875 ต่อปี)</p> <p>3. กรณีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ประเภท รถบรรทุก พ่วงบรรทุก และ รถแทรกเตอร์ให้เรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี รัฐบาลไม่ต้องชดเชยดอกเบี้ยในส่วนนี้</p>
2	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าบริการของธนาคาร ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น (ค่าจดจำนอง หรือค่าอากรแสตมป์) เป็นต้น	ธนาคารไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าวิเคราะห์อื่นใดในการดำเนินงานตามโครงการ
3	ค่าเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)	แนะนำเชิญชวน (ไม่บังคับ)
4	ค่าเบี้ยประกันชีวิต (ต่อปี)	แนะนำเชิญชวน (ไม่บังคับ)
5	ค่าเบี้ยปรับไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ต่อปี)	ไม่มี